

แผนช่วยเหลือ/อพยพคนไทยในเลบานอน (ปี 2562)
กรณีเกิดวิกฤติการณ์ทางการเมือง/เกิดสงคราม
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงริยาด

ณ วันที่ 16 เมษายน 2562

1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับเลบานอน

1.1 เลบานอนตั้งอยู่ในภูมิภาคตะวันออกกลางติดกับทะเลเมดิเตอร์เรเนียน มีพื้นที่ประมาณ 10,400 ตารางกิโลเมตร มีภูมิอากาศแบบเมดิเตอร์เรเนียน ตามชายฝั่งมีอากาศเย็นและมีฝนตกชุกในฤดูหนาว ในพื้นที่สูงมีหิมะตกบ่อยและอุณหภูมิต่ำกว่าศูนย์องศาเซลเซียสในฤดูหนาว ส่วนในฤดูร้อนมีอากาศร้อนแห้ง

- ทิศเหนือและทิศตะวันออก ติดกับซีเรีย
- ทิศใต้ ติดกับอิสราเอล
- ทิศตะวันตก ติดกับทะเลเมดิเตอร์เรเนียน

1.2 เลบานอนแบ่งเขตการปกครองออกเป็น 6 เขต (Governorate) และ 25 อำเภอ โดย 6 เขต การปกครองประกอบด้วย ได้แก่ (1) Beirut Governorate ซึ่งครอบคลุมกรุงเบรุต (2) Nabatiyeh Governorate (3) Beqaa Governorate (4) North Governorate (5) Mount Lebanon Governorate และ (6) South Governorate โดยมี Beirut Governorate เป็นศูนย์กลางความเจริญของประเทศ

2. คนไทยในเลบานอน

2.1 ปัจจุบันมีคนไทยอาศัยอยู่ในเลบานอน ประมาณ 170 คน ซึ่งส่วนใหญ่พำนักอยู่ในกรุงเบรุต โดยประกอบอาชีพช่างทอง ช่างเจียรไนอัญมณีและเครื่องประดับ พ่อครัว พนักงานนวดสปาแผนไทย นักศึกษา

2.2 สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้รับมอบหมายให้เป็นจุดติดต่อกับเลบานอน ปัจจุบันมีนางรายา ฮอมซี (Mrs. Raya Homsy) รักษาการกงสุลกิตติมศักดิ์ ณ กรุงเบรุต เป็นผู้ติดต่อประสานงาน

3. เหตุผลความจำเป็นในการจัดทำแผนอพยพ

3.1 เลบานอนเป็นประเทศพหุวัฒนธรรม (Multiculturalism) มีประชากรผู้นับถือศาสนาอิสลาม ร้อยละ 54 (นิกายชีอะห์ ประมาณร้อยละ 27 และนิกายสุหนี่ ประมาณร้อยละ 27) ศาสนาคริสต์ร้อยละ 40 (Maronite, Greek Orthodox, Armenian Apostolic, Melkite Greek Catholics และ Chaldean Catholic) ครุฑ ร้อยละ 5 และอื่น ๆ ร้อยละ 1 โดยเลบานอนมีความแตกต่างด้านเชื้อชาติและศาสนาภายในค่อนข้างชัดเจน ซึ่งถือว่าเป็นจุดเปราะบางต่อความมั่นคงภายในประเทศ ทั้งนี้ รัฐธรรมนูญของเลบานอนกำหนดให้มีระบบ การกระจายอำนาจทางการเมือง (Confessionalism) โดยระบุให้ประธานาธิบดีเป็นชาวคริสต์นิกาย Maronite

นายกรัฐมนตรีเป็นชาวมุสลิมนิกายสุหนี่ และประธานสภาแห่งชาติเป็นชาวมุสลิมนิกายชีอะห์ ทำให้รัฐบาลไม่มีเสถียรภาพเท่าที่ควร

3.2 เลบานอนเป็นประเทศที่มีความเสี่ยงต่อภัยคุกคามจากกลุ่มหัวรุนแรงและกลุ่มก่อการร้าย อาทิ กลุ่ม Hezbollah และกลุ่มรัฐอิสลาม (Islamic State -IS) ที่เคลื่อนไหวอยู่ภายในเลบานอน และในประเทศเพื่อนบ้านที่รายล้อมอยู่อย่างซีเรีย อิรัก รวมถึงอิหร่านซึ่งเป็นผู้ให้การสนับสนุนกลุ่ม Hezbollah ทั้งนี้ เลบานอนยังมีปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองภายในประเทศที่ต้องเฝ้าจับตามองอย่างใกล้ชิด

3.3 เลบานอนมีปัญหาคัดค้านกับอิสราเอลและทำสงครามกันเมื่อปี 2549 ซึ่งยังหาข้อยุติไม่ได้ ปัจจุบันยังขัดแย้งกันอยู่ แม้จะมี UN เป็นผู้ไกล่เกลี่ย และได้ส่งกองกำลังเข้าไปรักษาความสงบในพื้นที่พิพาทแล้ว แต่ยังมีการกระทบกระทั่งกันอยู่เป็นระยะ ๆ

3.4 การลอบสังหารอดีตนายกรัฐมนตรี นายราฟีก ฮารีรี (Rafiq Hariri) เมื่อปี 2549 เป็นชนวนทำให้เกิดความขัดแย้งในประเทศอย่างรุนแรง จนทำให้เกิดสงครามกลางเมืองขึ้นหลายระลอก

3.5 การเคลื่อนไหวของกลุ่ม Hezbollah ซึ่งเป็นกลุ่มการเมืองที่ได้รับการสนับสนุนจากภายนอกประเทศที่เชื่อได้ว่าบ่มเพาะความรุนแรงและคุกรุ่นมาเป็นระยะเวลายาวนาน อาจก่อให้เกิดความรุนแรงขึ้นได้ทุกเมื่อ

4. การประเมินสถานการณ์ฉุกเฉินตามสภาพการณ์ปัจจุบันในเลบานอน

สถานเอกอัครราชทูตฯ ประเมินแล้วเห็นว่า ปัจจุบันสถานการณ์ในเลบานอนยังคงค่อนข้างเป็นปกติ ถึงแม้ว่า อาจมีข่าวความเคลื่อนไหวทางการเมืองภายในรวมถึงปัจจัยจากความขัดแย้งกับประเทศในภูมิภาคตะวันออกกลางอยู่บ้าง แต่ยังไม่ได้ส่งผลกระทบต่อสถานการณ์ความมั่นคงภายในประเทศอย่างมีนัยสำคัญ สถานเอกอัครราชทูตฯ จึง ประเมินสถานการณ์อยู่ในระดับที่ 1 (สีเขียว)

อย่างไรก็ดี หากมีการปรับระดับของสถานการณ์เป็นระดับที่ 2, 3 และ 4 ก็สามารถระบุข้อมูลในแผนอพยพล่วงหน้าได้ ดังปรากฏตามข้อมูลต่อไปนี้

การเตรียมความพร้อม 4 ระดับ

ระดับ 1 (สีเขียว)

ปัจจัยป่งที่ สถานการณ์ปกติ

ปัจจัยควบคุม สถานการณ์ปกติ

เป้าหมาย เตรียมความพร้อมของ สอท./สกม. ณ กรุงเบรุต และผู้ที่เกี่ยวข้อง

รายการ	การดำเนินการ	หมายเหตุ
ตรวจสอบอุปกรณ์ที่จำเป็นให้ใช้ได้ดีเสมอ	-จัดทำ/ปรับปรุงรายการอุปกรณ์ที่จำเป็นอยู่เสมอ	
ปรับปรุงทะเบียนรายชื่อคนไทย/ที่อยู่ติดต่อ	-ปรับปรุงทะเบียนรายชื่อคนไทยและที่อยู่ติดต่ออยู่เสมอ	
จัดตั้งเครือข่ายติดต่อกับคนไทย เช่น ผ่านสมาคม วัดไทยหรือสื่อต่าง ๆ หัวหน้าแคมป์/หัวหน้าแรงงานไทย (Foreman)	-ปรับปรุงรายชื่อแกนนำคนไทยในพื้นที่ พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ (ดังแนบ) ซึ่งปัจจุบันมีการตั้งกลุ่มไลน์ประสานงานระหว่าง สอท.-คนไทยฯ ด้วยแล้ว	
จัดทำรายชื่อ หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อสำคัญ ได้แก่ หมายเลขหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง โรงพยาบาล สายการบิน สถานีตำรวจ แกนนำคนไทย วัดไทย (ปรับปรุงทุก 6 เดือน)	-จัดทำ/ปรับปรุงรายชื่อ หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง ของเลบานอนตามกำหนด	
สร้างความคุ้นเคยกับเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง	-สร้างและรักษาความสัมพันธ์อันดีกับเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง (กต./มท/ตม./กรมการบินพลเรือน เป็นต้น)	
ศึกษากรณีต้องอพยพคนไทย อาทิ จุดนัดพบเส้นทางอพยพ	-ศึกษา/สำรวจเส้นทาง การอพยพ จุดนัดพบ โดยประสานกับ สกม. ณ กรุงเบรุต รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของเลบานอน	

<p>จัดทำเส้นทางเดินทางกรณีอพยพ อาทิต่างเครื่องบินจากจุดใดไปที่ใด มีสายการบินใดให้บริการเวลาใดบ้าง จัดทำเส้นทางสำรองกรณีไม่สามารถเดินทางโดยเครื่องบินจากพื้นที่อาทิต้องเดินทางโดยรถยนต์ไปเมืองใดเพื่อขึ้นเครื่องบินหรือไปยังชายแดน</p>	<p>-ศึกษา/สำรวจเส้นทางที่เกี่ยวข้องทั้งทางเครื่องบิน (กรุงเบรุต-กรุงอัมมาน/กรุงโดฮา) ทางน้ำ (ไซปรัส) โดยประสานกับ สกม. ณ กรุงเบรุต และ สอท. ที่เกี่ยวข้อง (อัมมาน/โดฮา/โรม)</p>	
<p>ประชาสัมพันธ์แผนอพยพให้ชุมชนไทยทราบและ/หรือนำแผน upload ขึ้น website ของ สอท./สกญ. พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ หรือ e-mail address ที่ประชาชนติดต่อได้</p>	<p>-นำแผนอพยพ upload ขึ้นเว็บไซต์ สอท. www.thaiembassy.org/riyadh พร้อมประชาสัมพันธ์หมายเลขโทรศัพท์ (+966 55 462 2005 / 55 798 2002) และ e-mail ของ สอท. (thairuh@mfa.go.th) และ facebook ของ สอท. (Royal Thai Embassy, Riyadh) รวมทั้งชักชวนความเข้าใจเรื่องแผนอพยพกับคนไทยในพื้นที่เมื่อมีโอกาส</p>	

ระดับ 2 (สีเหลือง)

<u>ปัจจัยบ่งชี้</u>	เริ่มมีข่าวความไม่สงบ ข้อพิพาท หรือการปะทะ
<u>ปัจจัยควบคุม</u>	รัฐบาลท้องถิ่นยังควบคุมสถานการณ์ได้ การดำเนินชีวิตไปตามปกติ
<u>เป้าหมาย</u>	คนไทยรับทราบสถานการณ์ รับทราบจุดติดต่อ เตรียมพร้อมเดินทางออกนอกประเทศ ห้าม/เตือนคนไทยที่จะเดินทางไปประเทศเป้าหมาย

รายการ	การดำเนินการ	หมายเหตุ
ติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิด	-ทั้งแหล่งข่าวราชการ สื่อมวลชนทั้งใน และ ตปท. รวมถึง แหล่งข่าวจากมิตร ปทท.	
เร่งประชาสัมพันธ์ให้ชุมชนไทยทราบ และตระหนักถึงแผนอพยพของ สอท./สกฎ. และเตรียมพร้อมซักซ้อมการสื่อสาร กับเครือข่ายคนไทยที่กำหนด	-ปชส. ผ่านช่องทางต่าง ๆ โดยเฉพาะ social media เช่น facebook ของ สอท. และประสานผ่านแกนนำ คนไทยในพื้นที่	
แจ้งข่าวให้คนไทยในพื้นที่เตรียมสัมภาระ เอกสารเดินทาง วีซ่าประเทศที่อาจต้องเดินทาง ไปพักพิงให้พร้อมหากต้องอพยพออกนอก ประเทศ	-ปชส. ผ่าน facebook ของ สอท. และแกนนำ คนไทยๆ	
แจ้งเตือนคนไทยให้หลีกเลี่ยงการเดินทาง เข้าประเทศ	-รายงานกระทรวงฯ ให้ทราบโดยทันที ผ่านกลุ่มไลน์ RRC และกองคุ้มครองฯ รวมทั้งโทรเลข	
ซักซ้อมมาตรการ รปภ. ของสำนักงาน	-จัดประชุม/ซักซ้อม จนท. ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งให้ สกม. ณ กรุงเบรุต ติดต่อ	

	<p>ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ ท้องถิ่นของเลบานอน เป็นระยะๆ เกี่ยวกับ วิธีการดำเนินแผนอพยพ และให้จัดเตรียมสถานที่ สำหรับคนไทยที่จะอพยพ ไปพักพิงชั่วคราวเพื่อรอ เดินทางต่อไปยังประเทศ ที่สามเมื่อเกิดเหตุรุนแรง หรือเดินทางกลับไป ประเทศไทย</p>	
<p>ซักซ้อมกรณีต้องอพยพคนไทย อาทิ จุดนัดพบ เส้นทางอพยพทางบก/เรือ/อากาศ</p>	<p>-จำลองสถานการณ์จริง และสำรวจเส้นทางที่ เกี่ยวข้องกับทุกเส้นทางที่ เป็นไปได้</p>	

หมายเหตุ ให้ ออท./หัวหน้าสำนักงาน เป็นผู้ใช้ดุลพินิจดำเนินการตามแผนหรือปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม
และพิจารณาในการปรับระดับการเตรียมความพร้อมไปสู่ที่สูงขึ้น

ระดับ 3 (สีส้ม)

ปัจจัยบ่งชี้	เกิดความไม่สงบเป็นระยะ มีการปะทะระหว่างกลุ่มต่าง ๆ มีแนวโน้มขยายตัวเป็นวงกว้าง
ปัจจัยควบคุม	รัฐบาลท้องถิ่นกำลังสูญเสียการควบคุม การดำรงชีวิตไม่เป็นปกติ บริการภาครัฐมีจำกัด แต่การคมนาคมเชิงพาณิชย์ยังเปิดดำเนินการ อาจเริ่มลดเที่ยวบิน
เป้าหมาย	ให้คนไทยที่ไม่มีความจำเป็นต้องอยู่ในประเทศเดินทางออกนอกพื้นที่ให้มากที่สุด โดยเฉพาะเด็ก สตรี และคนชรา ขณะที่การบริการคมนาคมเชิงพาณิชย์ยังเป็นปกติอยู่

รายการ	การดำเนินการ	หมายเหตุ
ติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิด ประเมินสถานการณ์จากข่าวสาร การหารือกับ สอท./สกฎ มิตรประเทศ และการสำรวจ (หากสถานการณ์เลื้ออำนาจ)	-ดำเนินการในเรื่องนี้ผ่านทุกช่องทางที่เป็นไปได้	
ประสานรัฐบาลประเทศเจ้าบ้านเพิ่มมาตรการรปภ. สถานที่	-มี นส. แจ้ง สอท. เลบานอน/ริยาด แต่เนิ่น ๆ	
หารือ สอท./สกฎ. มิตรประเทศเกี่ยวกับแนวทางการให้ความช่วยเหลือคนชาติ	-ประสาน สอท. อาเซียน และมิตรประเทศอย่างใกล้ชิด เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูล หรือประสานแผนอพยพร่วม (หากจำเป็น)	
สอท./สกฎ. ตั้งศูนย์อำนวยความสะดวกคนไทย และประชาสัมพันธ์เรื่องสถานการณ์ภายในประเทศที่ตั้งอยู่ให้ชุมชนไทยและผู้ประสานงานชุมชนไทย หรือหัวหน้าแรงงานทราบทุกระยะ (กระทรวงฯ ตั้งศูนย์ประสานงาน)	-จัดตั้งศูนย์ฯ ณ สอท. และ ปชส. ผ่าน facebook และแกนนำคนไทยฯ	
สอท./สกฎ. สำรองเงินสดในมือกรณีฉุกเฉิน	-เบิกเงินสดทั้งสกุลเลบานอนปอนด์ และดอลลาร์สหรัฐ	

	ในจำนวนที่เหมาะสม	
สอท./สภท. สำรองอาหาร/เวชภัณฑ์/ สิ่งที่จำเป็นอื่น ๆ ให้เพียงพอกับจำนวนคนไทย ที่อาจจำเป็นต้องมาผ่านนักชั่วคราวใน สอท.	-จัดซื้ออาหาร เวชภัณฑ์ และของจำเป็นแต่เนิ่น ๆ	จนท. สอท. เดินทางไป กรุงเบรุต เพื่อให้ความ ช่วยเหลือคนไทย โดยประสานกับ สกม. ณ กรุงเบรุต
แจ้งเตือนคนไทยให้หลีกเลี่ยงการเดินทาง เข้าพื้นที่	-รายงานให้กระทรวงฯ ทราบโดยทันทีผ่านกลุ่ม ไลน์ RRC และ กองคุ้มครองฯ รวมถึง โทรเลขแจ้งกระทรวงฯ	
ประสานรัฐบาลท้องถิ่นเพื่อชักชวนกรณี ต้องอพยพ	-มี นส. แจ้ง สอท. เลบานอน/ริยาด เพื่อให้ประสาน หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (อาทิ มท./ตม./ กรม การบินพลเรือน) โดยให้ สกม. ณ เบรุต ช่วย ประสานงานอีกทางหนึ่ง	
ประสานการบินไทยเพื่อสำรองที่นั่งให้แก่ คนไทย	-ประสาน สนง. การบินไทย ณ เมืองดูไบ	หรือประสานสายการบิน อื่น เช่น Qatar Airway
กำหนดแผนอพยพคนไทย โดยแจ้ง/หารือ กระทรวงฯ ว่ามีคนไทยเหลืออยู่จำนวนเท่าใด จะอพยพคนไทยที่เหลือไปประเทศที่สาม หรือกลับประเทศไทยต้องใช้เครื่องบินพิเศษ ไปรับคนไทยหรือไม่	-ประเมินสถานการณ์/ ประสานกระทรวงฯ ผ่านกลุ่มไลน์ RRC และกองคุ้มครองฯ และมีโทรเลขแจ้ง กระทรวงฯ ในทันที	

ระดับ 4 (สีแดง)

<u>ปัจจัยบ่งชี้</u>	เกิดความไม่สงบรุนแรงต่อเนื่อง เกิดความขาดแคลนอาหารและสาธารณสุขภูมิภาค มีการปล้นสะดม ไม่ปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน
<u>ปัจจัยควบคุม</u>	รัฐบาลท้องถิ่นควบคุมสถานการณ์ได้ในวงจำกัด คาดว่าจะเกิดสงครามในระยะอันใกล้ <u>สายการบินพาณิชย์ให้บริการในวงจำกัดหรือยกเลิกการบิน</u>
<u>เป้าหมาย</u>	อพยพคนไทยที่เหลือออกนอกพื้นที่ หรือไปยังประเทศที่สามเป็นการชั่วคราวหรืออพยพกลับประเทศไทย

รายงาน	การดำเนินการ	หมายเหตุ
ตั้งศูนย์อพยพคนไทย (กระทรวงฯ ตั้งศูนย์ประสานงาน) ประชาสัมพันธ์ให้ชุมชนไทยและ/หรือหัวหน้าแรงงานไทยทราบตลอดเวลา	-จัดตั้งศูนย์ที่ สอท. โดยมี กกก. ทีม ปทท. สอท. ร่วมปฏิบัติงาน โดยประสานแกนนำ คนไทยอย่างใกล้ชิด	
ให้คนไทยที่สามารถเดินทางได้เอง เดินทางออกนอกพื้นที่ในทันที	-ปชส. ทาง facebook และแกนนำคนไทย ให้คนไทยที่สามารถ เดินทางได้เอง เดินทาง ออกจากเลบานอน ในทุกช่องทางที่ทำได้	
แจ้งประเทศเจ้าบ้านว่าจะอพยพคนไทย และขอรับการสนับสนุนตามแผนอพยพ (เท่าที่จะให้ได้) โดยเฉพาะ รปภ. ระหว่างอพยพคนไทย และ รปภ. สอท. / สกญ.	-มี นส. แจ้ง กต. เลบานอน/ริยาด โดยด่วน และประสาน ผ่าน สกม. ณ กรุงเบรุต	จนท. สอท. เดินทางไป กรุงเบรุต เพื่อให้ ความช่วยเหลือคนไทย
ประสานใกล้ชิดกับ สอท./สกญ. มิตรประเทศ ถึงแผนอพยพและความช่วยเหลือซึ่งกันและกัน	-ประสาน สอท. อาเซียน และมิตร ปท.	
สอท./สกญ. ประเทศที่สามตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราว กรณีต้องอพยพไปประเทศที่สาม	-ประสาน สอท. ที่เกี่ยวข้อง เช่น อัมมาน โดฮา และโรม โดยด่วน	

เตรียมขนย้ายเอกสารสำคัญทางราชการ/ ทำลาย (เมื่อกระทรวงฯ เห็นด้วย)	-จัดเตรียมขนเอกสาร สำคัญ รวมถึงเตรียม เงินสดทั้งสกุลเลบานอน ปอนด์ และดอลลาร์ สหรัฐในจำนวน ที่เหมาะสม	
กระทรวงฯ ส่งจนท. สนับสนุน หากจำเป็น อาทิ ขรก. ประจำประเทศนั้น ๆ	-จัดเตรียมสถานที่พัก อาหาร และอุปกรณ์ ที่จำเป็นแก่ จนท. สนับสนุนจากกระทรวงฯ	
อพยพคนไทย (ที่เหลือ) ก. อพยพประเทศที่สามเป็นการชั่วคราว ข. อพยพกลับประเทศไทย		

ก. การอพยพไปยังประเทศที่สามเป็นการชั่วคราว

รายการ	การดำเนินการ	หมายเหตุ
กำหนดเส้นทางอพยพ - ทางเครื่องบิน - ทางเรือ	-เบรุต-อัมมาน/โตฮา -เบรุต-ไซปรัส	
แจ้งรัฐบาลท้องถิ่นว่าจะอพยพคนไทย และ ขอรับความร่วมมือเท่าที่จำเป็น อาทิ ปรก. ระหว่างอพยพ การอำนวยความสะดวก ในการข้ามแดน	-มี นส. แจ้ง สอท. เลบานอน/ริยาด และ ประสาน จนท.ระดับสูง ของ กต. เลบานอน	
กระทรวงฯ/สอท. ในประเทศที่สาม ประสาน รัฐบาลท้องถิ่นเกี่ยวกับการอำนวยความสะดวก ในการข้ามแดน อาทิ การยกเว้น การตรวจลงตรา	-ประสานกระทรวงฯ สอท. อัมมาน/โตฮา/โรม	
จัดหายานพาหนะขนส่งคนไทยไปยังพื้นที่ นัดหมาย	-จัดเช่ารถบัส	

หรือให้คนไทยไปพบกันที่พื้นที่เป้าหมาย	และประสาน สกม. ณ กรุงเบรุต และแกนนำ คนไทย	
สอท./สกก. ในประเทศที่สาม จัดที่พัก อาหาร เวชภัณฑ์	-ประสาน สอท. อัมมาน/โดฮา/โรม	
กรณีหากสถานการณ์ไม่มีแนวโน้มคลี่คลาย ในเร็ววัน อาจพิจารณาอพยพคนไทยกลับ ประเทศ	-ประสานกระทรวงฯ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ของเลบานอน แกนนำ คนไทย เป็นต้น	

ข. การอพยพกลับประเทศไทย โดยเครื่องบินพิเศษจากไทย

รายการ	การดำเนินการ	หมายเหตุ
สอท. ประสานรัฐบาลท้องถิ่น เพื่อให้เครื่องบิน พิเศษลงจอดรับคนไทย	-มี นส. แจ้ง สอท. เลบานอน/ริยาด ประสานกรมการบิน พลเรือน	
สอท./สกก. แจ้งข่าวให้คนไทยทราบ แล้วกำหนดจุดนัดพบ/วันเดินทาง/จัดทำรายชื่อ ผู้โดยสาร	-ปชส. ผ่าน facebook ไลน์กลุ่มคนไทย ในเลบานอน แกนนำ คนไทยฯ และจัดทำ รายชื่อผู้โดยสาร	
กระทรวงฯ ประสาน ทอ./การบินไทย เพื่อส่ง เครื่องบินพิเศษไปรับคนไทยกลับประเทศ และแจ้งสอท. ที่เกี่ยวข้อง เพื่อขอ flight clearance	-ขอ flight clearance ผ่าน สอท.เลบานอน/ ริยาด และประสาน สนง. การบินไทย/ดูไบ และ สกก. ณ เมืองดูไบ	

รายชื่อผู้ประสานงานที่เลบานอน กรณีอพยพคนไทยในเลบานอน

ลำดับ	ชื่อ	ตำแหน่ง	หมายเลขโทรศัพท์
1	นางรายา ฮอมซี	รักษาการกงสุลกิตติมศักดิ์ ณ กรุงเบรุต	(+961 3) 301 316
2	นายนาเดอ์ ซาอัด	เจ้าหน้าที่สถานกงสุลกิตติมศักดิ์ฯ	(+961 3) 592 264
3	นายสุรศักดิ์ ไสตามรรค	ผู้ประสานงานชมรมชาวไทยในเลบานอน	(+961 3) 193 654

สถานะ วันที่ 16 เมษายน 2562